

ตัวอย่าง สรุปย่อ

ถึง คุณศุ

ช่วยออกแบบตกแต่งให้หน่อยคะที่ตั้งอยู่ที่XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ชั้นล่างเป็นoffice ชั้น2 พักอาศัย

ชั้น1 ห้องผู้จัดการ มี 3 ห้อง ห้องแรก ห้องประธานกรรมการ ห้องที่2 เป็นกรรมการฯ ห้องที่3 กรรมการฯ ห้องประชุมไม่ใหญ่มาก ประมาณ 15ที่นั่ง

อยากได้ห้องประชุมแบบดูดี

ด้านหน้ามีพื้นที่พักคอย แล้วก็แผนก ต่างๆ

ส่วนชั้นบน

มีทั้งหมด 5 ห้องนอน (ดูตามแบบชั้นบนแบบเดิม)

ห้องนอนที่ 1 (ขยายจากเดิมไปทับห้อง 4 ดูตามแบบชั้นบนแบบใหม่) เป็นห้องนอนคู่สามี-ภรรยา ยังไม่มีลูก อยากได้ห้องนอนแบบห้องสวีท แอบหรูนิดๆ ชอบแนวร่วมสมัย อยากได้แบบห้องSuiteเหมือนไปพักโรงแรมแรมอะคะ เพราะชอบไปที่യാตามชายทะเลที่หัวหิน แล้วอยากได้บรรยากาศแบบนั้นบรรยากาศไม่ถูก มีห้องน้ำแบบอ่างน้ำวนหรือสามารถแช่ได้สามี่ชอบมุมดูทีวี เพราะคุณลชะช่องกัน ห้องนอนจะมีcloset ในตัวอยากได้ที่เก็บของพวกกระเป๋าเดินทางใบเล็กใบใหญ่ และที่เก็บรองเท้าคู่ใหม่ คู่เก่าเอาไว้ด้านนอก เนคไท นาฬิกา

จะขยายห้องน้ำเพิ่มจากเดิมเพราะรู้สึกเล็กไป ช่วยแนะนำให้ด้วยคะ แล้วห้องก็ขยายเพิ่มขึ้น อยากได้เตียงใหญ่ๆ แอบเื้อ อนาคตจะมีทายาท ห้องนอนที่2 (คือห้องที่ติดกับห้องนอน 1 ที่มีห้องน้ำด้านหน้า-ดูแบบชั้นบนแบบใหม่) เป็นห้องนอนน้องๆ จะไปๆมาๆ จะมาช่วงเสาร์ และอาทิตย์ สามารถ พาเพื่อนมาพักได้

ห้องนอนที่3 (คือห้องนอน 5 ตามแบบชั้นบนแบบใหม่) ก็เช่นกัน จะเป็นน้องๆ (คู่สามี-ภรรยา) จะมาเฉพาะวันหยุด

ห้องนอนที่ 4 (คือห้องนอน 5ตามแบบชั้นบนแบบเดิม แต่ขยับห้องน้ำตามแบบชั้นบนแบบใหม่) เป็นห้องนอนน้องสาวโสด สไลด์วินเทจ นิดๆ อยากมีห้องแต่งตัว เครื่องสำอาง ห้องเสื้อผ้า น้องสาวมีเสื้อผ้าและเครื่องสำอางค์เยอะมาก ห้องนี้ต้องการจะมี connecting door ให้เข้าได้ง่ายๆ กับห้องคุณแม่

ห้องนอนที่ 5 (คือห้องนอนใหญ่สุดติดกับห้องน้องสาวโสด -คือห้องผู้บริหาร ตามแบบชั้นบนแบบเดิม) เป็นห้องคุณแม่ อยากได้แบบห้องนอน suite โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ คุณแม่ชอบห้องนอนแบบในโรงแรม มีที่แต่งตัวและเก็บเสื้อผ้าใหญ่หน่อย มีชุดรับแขก มี มุมนั่งเล่นดูทีวี ห้องคุณแม่อาจจะมึนๆ หลานๆ มาอนด้วยบางครั้ง

ส่วนด้านนอกห้องนอน จะมีห้องนั่งเล่น ดูทีวี ควรมีมุมห้องพระ มีมุมครัวเล็กๆ ไว้ทำอาหารกินกัน เวลามีparty กัน เพราะญาติๆ เยอะหรือทานเพราะเรามี

ครัวใหญ่ด้านนอก อยากได้ที่ใส่รองเท้าด้วยนะคะ เพราะรองเท้าเยอะอะคะ ทั้งเก่าทั้งใหม่ มีที่วางตู้เย็นอันใหญ่ๆ

ที่เหลือคิดไม่ออกแล้วคะ แต่คุณแม่ชอบสไตล์แบบลอบบี้โรงแรมอะคะ

บอกแบบไม่ถูก

สงสัยแบบตรงไหนโทรติดต่อกลับ คุณ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 089-XXXXXXX